

24/6/19
chính 82
Đảng. CV
Tài chính
Vấn đề
khu vực.

BỘ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 16 /TB-BTP

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO

Kết luận của Bộ trưởng Lê Thành Long tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng năm 2019

Ngày 19/4/2019, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thi hành án dân sự (THADS), theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm công tác 2019. Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp cùng đồng chí Mai Lương Khôi, Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS chủ trì và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và đại diện một số bộ, ban, ngành cơ quan Trung ương; đại diện Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; Lãnh đạo Tổng cục THADS, Lãnh đạo các đơn vị, Thẩm tra viên cao cấp, Thẩm tra viên chính, Chuyên viên chính thuộc Tổng cục; Lãnh đạo Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng. Tại các điểm cầu địa phương có Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng trực thuộc Cục, Lãnh đạo các Chi cục và toàn thể Thẩm tra viên, Chấp hành viên. Đến dự và đưa tin về Hội nghị còn có một số cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương.

Sau khi nghe đại diện Lãnh đạo Tổng cục THADS trình bày Báo cáo sơ kết công tác THADS, hành chính 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019; các tham luận, chuyên đề tại Hội nghị và ý kiến phát biểu của đại diện một số bộ, ban, ngành Trung ương, Cục, Chi cục THADS một số địa phương, Bộ trưởng Lê Thành Long đã kết luận như sau:

I. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019

1. Công tác THADS, hành chính ngày càng nhận được sự quan tâm sâu sắc của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ trung ương đến địa phương. 6 tháng đầu năm 2019, Bộ Tư pháp đã chỉ đạo Hệ thống THADS triển khai quyết liệt toàn diện, đồng bộ, kịp thời các mặt công tác, bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 31/NQ-BCSĐ của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm THADS giai đoạn 2018-2021 và Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS, hành chính năm 2019.

Cùng với việc tiếp tục đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát, quyết liệt hơn, Tổng cục và các cơ quan THADS đã rất tích cực, chủ động, trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát của các bộ, ban, ngành trung ương. Lãnh đạo Bộ, Tổng cục đã tổ chức nhiều buổi làm việc với các bộ, ngành trung ương; làm việc trực tiếp với cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp chỉ đạo, giải quyết các vụ án lớn, các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; tăng cường tổ chức giao ban, làm việc trực tuyến, đảm bảo công tác điều hành được nhanh chóng, thông suốt, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cơ quan THADS địa phương.

Về kết quả THADS, trong bối cảnh tổng số thụ lý về việc và về tiền đều tăng so với cùng kỳ năm 2018 (tăng 3,94% về việc và 20,92% về tiền) nhưng các cơ quan THADS toàn quốc đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, thi hành xong trên 243 nghìn việc, đạt tỉ lệ 53,08% và trên 18 nghìn tỷ đồng (tăng trên 6 nghìn tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018), đạt tỉ lệ 16,63%. Kết quả thi hành đối với các khoản nợ của các tổ chức tín dụng đạt trên 1.700 việc và trên 10 nghìn tỷ đồng. Đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Công an, Trại giam, Trại tạm giam thi hành các vụ việc dân sự trong hình sự, kết quả đạt trên 20 nghìn việc và trên 666 tỷ đồng.

Công tác hoàn thiện thể chế, hướng dẫn nghiệp vụ tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Bộ Tư pháp, Tổng cục đã tích cực xây dựng, hoàn thiện các văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ và tập trung xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ được các cơ quan trong Hệ thống chú trọng, gắn với tăng cường đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo giải quyết, xử lý kỷ luật các vi phạm, tập trung vào các vụ việc thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, nhất là các việc Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Các nhiệm vụ về theo dõi thi hành án hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong THADS được triển khai quyết liệt, đạt được nhiều kết quả. Công tác phối hợp liên ngành, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong THADS ngày càng sâu, rộng.

Thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Lê Thành Long ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng bền bỉ và kết quả đạt được của Hệ thống THADS trong 6 tháng đầu năm 2019, đồng thời cảm ơn sự phối hợp của các cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các đơn vị, ban ngành liên quan, cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác THADS thời gian qua.

2. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác THADS, hành chính 6 tháng đầu năm 2019 vẫn còn một số hạn chế cần được tập trung khắc phục:

(i) Qua công tác thống kê cho thấy, kết quả THADS, hành chính có tín hiệu khả

quan nhưng còn chưa thực sự ổn định, bền vững, Đặc biệt, kết quả thi hành một số lĩnh vực còn hạn chế, trong đó: Việc giải quyết các vụ việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế đã được quan tâm, tập trung hơn, nhưng kết quả chưa cao, chưa thực sự đáp ứng yêu cầu; việc thu hồi các khoản nợ của tổ chức tín dụng chỉ đạt 7,09% về việc và 8,91% về tiền. Công tác theo dõi thi hành án hành chính vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc; (ii) Công tác tiếp công dân của Thủ trưởng cơ quan THADS các cấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa thực sự hiệu quả (số lượng đơn, thư giảm so với cùng kỳ năm 2018, nhưng kết quả giải quyết lại giảm 3,56%); việc giải quyết các vụ việc phức tạp kéo dài tuy có nhiều cố gắng nhưng vẫn còn nhiều; (iii) Số công chức vi phạm, bị xử lý kỷ luật có xu hướng tăng chưa được khắc phục hiệu quả. Ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần trách nhiệm của một số Chấp hành viên, Lãnh đạo cơ quan THADS còn chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

II. Về một số nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

Dự báo 6 tháng cuối năm 2019, công tác THADS, hành chính sẽ còn gặp nhiều khó khăn, nhất là số thụ lý về việc và tiền sẽ tiếp tục tăng cao, các vụ việc liên quan án kinh tế, tham nhũng có giá trị lớn phát sinh ngày càng nhiều trong khi biên chế không tăng, Bộ trưởng yêu cầu toàn Hệ thống, nhất là các Cục, Chi cục THADS thực hiện tốt những nhiệm vụ và giải pháp công tác 6 tháng cuối năm đã được nêu cụ thể tại báo cáo, đồng thời tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chi thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, nhất là tại cấp Chi cục; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các các nhiệm vụ, yêu cầu tại Nghị quyết số 31/NQ-BCS ngày 05/4/2018 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm THADS, thi hành án hành chính giai đoạn 2018 – 2021.

2. Tiếp tục sát sao, quyết liệt tổ chức đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, tập trung khắc phục những khó khăn, vướng mắc, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2019. Các địa phương có kết quả phân loại án, kết quả thi hành án còn thấp như Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng... cần có các giải pháp, kế hoạch cụ thể để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ. Tiếp tục chú trọng nâng cao tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, đặc biệt là tập trung giải quyết các vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Ngay sau Hội nghị, đề nghị Tổng cục, các cơ quan THADS địa phương khẩn trương, nghiêm túc tổ chức kiểm tra công tác xác minh, phân loại án của các Chi cục và từng Chấp hành viên.

3. Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan THADS trong công tác quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thi hành án. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, năng lực trình độ, phẩm chất đạo đức, kỹ năng hành nghề cho các chức danh thi hành án bảo đảm chính quy, chuyên nghiệp. Tăng cường công tác tiếp công dân, đẩy nhanh tiến độ, giải quyết kịp thời, hiệu quả, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo, đồng thời thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công vụ trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân, xã hội. Thực hiện hiệu quả, chất lượng công tác kiểm tra và tự kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và cảnh báo, phòng ngừa những vi phạm, sai sót trong toàn Hệ thống.

4. Chú trọng nâng cao hiệu quả và đổi mới công tác tổ chức cán bộ của Tổng cục và các cơ quan THADS địa phương, nhất là trong công tác đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định, đảm bảo nguồn công chức lãnh đạo các cơ quan THADS, đặc biệt lưu ý các tỉnh phía Nam.

5. Đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động THADS, bảo đảm phục vụ đắc lực cho công tác chỉ đạo điều hành. Phối hợp với các đơn vị liên quan thống nhất các thủ tục cần thiết, sớm triển khai Hội nghị giao ban trực tuyến đến cấp Chi cục. Thực hiện hiệu quả Phần mềm Quản lý THADS trong toàn Hệ thống, từng bước hiện đại hóa công tác quản lý THADS. Chú trọng công tác xử lý thông tin báo chí tạo sự công khai, minh bạch, nêu cao tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp.

6. Tiếp tục phát huy công tác phối hợp liên ngành từ trung ương đến địa phương. Các cơ quan THADS cần chủ động tích cực hơn nữa trong việc tham mưu, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo THADS các cấp và sự phối hợp của các ngành Công an, Kiểm sát, Tòa án... trong tổ chức thực hiện công tác THADS trên địa bàn.

Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao tiếp tục quan tâm phối hợp, chỉ đạo Tòa án nhân dân các cấp trong việc giải thích, đính chính các bản án, đảm bảo tính khả thi; sớm trả lời các kiến nghị của các cơ quan THADS; kịp thời thông tin, phối hợp chặt chẽ với cơ quan THADS ngay từ giai đoạn đầu của quá trình tố tụng, nhất là trong giải quyết các vụ án lớn, trọng điểm.

Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục quan tâm phối hợp, chỉ đạo Viện kiểm sát nhân dân các cấp tăng cường công tác kiểm sát ngay từ giai đoạn đầu tổ chức THADS, chú trọng kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các đối tượng là tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình thi hành án.

Trên đây là Kết luận của Bộ trưởng Lê Thành Long tại Hội nghị sơ kết công tác THADS, hành chính 6 tháng đầu năm 2019, Bộ Tư pháp thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện. ↙

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Tòa án nhân dân tối cao (để p/h);
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao (để p/h);
- Bộ Quốc phòng (để p/h);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để p/h);
- Các đơn vị thuộc Bộ (để t/h);
- Tổng cục THADS (để t/h);
- Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để t/h);
- Công thông tin điện tử của BTP;
- Công thông tin điện tử THADS;
- Lưu: VT, VP, BTK.

**TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Quốc Hoàn

